

การผลิตมะม่วงให้ได้ผลดก

โดย Min Sen Agro 2 ธันวาคม 2563

การผลิตผลไม้นอกฤดูกาลนั้น เกิดจากการที่เกษตรกรพลาดจังหวะในการผลิตในช่วงฤดูกาล หรือการพยายามทำให้เกิดผลผลิตนอกฤดูกาลเพื่อให้ได้ราคาดีกว่าในช่วงฤดูกาล สำหรับมะม่วงนั้น สวนของเกษตรกรมีการออกดอก 3 รูปแบบ คือ ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น การออกดอกครั้งละครึ่งต้น และแบบสุดท้าย คือ ททยออกดอกหลายรุ่น ซึ่งการดูแลช่องดอกนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับรูปแบบของการออกดอก การออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ช่วงดูแลดอกสั้น เพื่อสะดวกในการจัดการและประหยัดต้นทุน สิ่งสำคัญ คือ การตัดแต่งกิ่งในช่วงที่ดินมีความชื้นพอ แล้วให้ใบอ่อนออกมาพร้อมกัน แต่ถ้าพื้นที่แห้ง ดินแห้งแล้ง แต่งกิ่งไปแล้วโอกาสที่ใบอ่อนจะออกเสมอกันนั้นจะน้อยมาก

หลังแต่งกิ่งแล้ว จะต้องให้ปุ๋ยทางดิน สูตรเสมอกัน เช่น 15-15-15 ตันละ 1-2 กิโลกรัม และต้องใส่สูตรเสมอกันนี้ทุกปีหลังแต่งกิ่ง การให้อาหารที่ดีเพื่อให้ผลผลิต แต่ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้ แต่ให้ใส่ก่อนแต่งกิ่งแค่ครั้งเดียว เพราะถ้าใส่บ่อย ๆ จะบังคับให้ออกดอกยาก

การให้ปุ๋ยทางใบ ด้วยการฉีดพ่นไอยูเรีย อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมกับฮอร์โมนสาหร่ายสกัด 2 ครั้ง เว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์ มะม่วงจะออกใบอ่อนพร้อมกันทั้งสวน จะทำให้มะม่วงได้ออกดอกเสมอ ต้องทำใบอ่อนให้เสมอกันก่อน ถ้าใบออก

เสมอสวยงาม เวลาให้ออกดอก ดอกก็จะออกมาเสมอกัน การใส่ฮอร์โมนตามีน โกรแคล และสังกะสีร่วมด้วย จะช่วยให้ตายอดสดใส เต่งตึง อวบอ้วน ตาไม่บอด เมื่อฝนทิ้งช่วง จะเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ 6-12-26 เพราะมีไนโตรเจน 6 % จะช่วยให้ตายอดสมบูรณ์ ไม่แห้ง หรือบอดง่าย

การใช้สารราด หรือ สารแพคโคบิวทราโซล ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ราดในช่วงที่มะม่วงแตกใบอ่อนพร้อมกัน เพื่อจะกำหนดวันที่จะให้ดอกออก โดยมากจะเริ่มราดสารนี้ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้ต้นไม้สะสมอาหาร และพร้อมจะตั้งดอกในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนน้อย โอกาสที่ช่อดอกจะโดนทำลายจากพายุจะน้อยลง เพราะสารราดที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ไม่ได้ดอก และยังส่งผลให้ผลผลิตไม่ดีอีกด้วย หลังราดสารแล้ว พืชจะใช้วิธีสะสมอาหารด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ร่วมกับทางดิน โดยใช้สูตร 9-25-25 หรือ 8-24-24 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม เพราะเรานำอาหารออกจากต้นไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะต้นที่ลูกออกมาก การใส่ปุ๋ยจะให้วันที่มีฝน ให้ฝนเป็นตัวละลายปุ๋ย แต่ถ้าไม่มีฝนก็ใช้คนงานรดน้ำให้ปุ๋ยละลายให้หมด การให้ปุ๋ยทางใบ จะเน้นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูง เช่น 0-52-34 และมักให้หลังจากราดสารไปแล้ว 15 วัน

การตั้งดอก ในมะม่วงเบา จะใช้หลังราดสารไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมะม่วงหนักจะใช้เวลา 90 วัน และดูความพร้อมของใบมะม่วง เมื่อพร้อมแล้วให้เปิดตาดอก โดยใช้สูตรไทโอยูเรีย ผสมโพแทสเซียมในเตรด 13-0-46 และสามสาหร่ายสกัด

ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน และรอดูการเปลี่ยนแปลงของตาย
อด ตายอดจะเริ่มแทงหลังเปิดตาดอกครั้งแรกประมาณ 10-15
วัน

หากต้องการให้ยับยั้งการแตกใบอ่อน อาจจะใช้ปุ๋ยสูตร 0-52-
34 ช่วงที่ฝนตกชุก แต่ไม่ควรฉีดพ่นติดต่อกันเกิน 3
ครั้ง เพราะจะทำให้ตายอดของมะม่วงแห้ง และบอดได้ (ถ้าตา
บอดจะตั้งดอกยาก)

นอกจากนี้จะต้องดูแลกับโรค และแมลง การให้อาหารอย่าง
ดี โดยไม่ระวังโรคและแมลง ก็จะมีผลเสียต่อต้นไม้และ
ผลผลิต